

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



● ประเด็น/เรื่อง ในการมีส่วนร่วม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก トラบจนทุกวันนี้และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ว่า “ทรงทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกำจัดโรคนี้ให้หมดไปภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและควบคุม เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการอบรมความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลหนองน้ำใสให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำ สุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ลดอาการดุร้ายและ ลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างเครือข่ายการ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส

- **สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

๑. อาสาปศุสัตว์ตำบลหนองน้ำใส จำนวน ๒๔ คน หมู่บ้านละ ๒ คน
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จำนวน ๑๐ คน
๓. วิทยากรที่ให้ความรู้ จำนวน ๑ คน

- **ผลจากการมีส่วนร่วม**

ประชาชนในตำบลหนองน้ำใสมีส่วนร่วมในการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้ามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัข และเห็นความสำคัญในการนำ สุนัขในครอบครองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คนอื่นทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าและบูรณาการการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส

- **การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน**

การแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจ ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และนำผลจากการมีส่วนร่วม ของโครงการนี้ไปต่อยอดในการดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนตำบลหนองน้ำใส ได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สร้างเสริมความสามัคคีภายในชุมชน ลดพาหะนำโรคร้ายไปสู่คนอื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบูรณาการ การดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาราช เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

